

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ว ๓๗๒๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ถนนวิจิตรสุการ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๔๕๐๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการ	จำนวน ๑	ฉบับ
	๒. รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมโครงการ	จำนวน ๑	ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยชุมชนจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยาลัยชุมชนจันทบุรีได้เสนอโครงการการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งมีการจัดอบรมกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ผ่านมาแล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนจันทบุรีกำหนดจัดกิจกรรม Show & share เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการและสื่อวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนจันทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านแจ้งครูที่เข้าร่วมโครงการนำเด็กนักเรียนจำนวน ๓ คน แสดงผลงานและนำเสนอผลงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าเดินทางจากวิทยาลัยชุมชนจันทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๖๑- ๔๒๔๔๙๙๔ (ผู้ประสานงาน)

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	จังหวัด	สังกัด
			สพฐ./อปท./กทม./ ตชด./อื่นๆ
๑	โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ	มุกดาหาร	สพฐ.
๒	โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑	มุกดาหาร	สพฐ.
๓	โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง	มุกดาหาร	สพฐ.
๔	โรงเรียนบ้านเป่าป่าแสด	มุกดาหาร	สพฐ.
๕	โรงเรียนบ้านคำบง ๑	มุกดาหาร	สพฐ.
๖	โรงเรียนบ้านคำสร้อย	มุกดาหาร	สพฐ.
๗	โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา	มุกดาหาร	สพฐ.
๘	โรงเรียนชุมชนดอนตาล	มุกดาหาร	สพฐ.
๙	โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๐	โรงเรียนบ้านเหล่าหมี	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๑	โรงเรียนร่มเกล้า	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๒	โรงเรียนบ้านกกตูม	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๓	โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๔	โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓	มุกดาหาร	สพฐ.
๑๕	โรงเรียนชุมชนนาโลก	มุกดาหาร	สพฐ.